

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 11-13 มิถุนายน 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr\_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์เลขที่ 1 วิภาวดี (12มิ.ย.59)</p>	<p><b>รพ.สวนปรงชี้แจงการจ่ายค่าตอบแทน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมัย ศิริทองถาวร ผอ.รพ.สวนปรง ชี้แจงเรื่องข้อสงสัยการจ่ายเงินค่าตอบแทนของรพ. ว่า ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน (P4P) ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของ สธ. และนโยบายของกรมสุขภาพจิต ทุกขั้นตอน ส่วนที่มีผู้ไม่เห็นด้วยหรือมีความรู้สึกไม่สบายใจ ในกรณีดังกล่าว รพ.จะตั้งกรรมการดำเนินการหาข้อเท็จจริง เพื่อความกระจ่าง โปร่งใส</p>
<p>มติชน (11มิ.ย.59)</p>	<p><b>ตั้งศาลคดีทางการแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานศาลยุติธรรม จัดสัมมนาเรื่อง "ผ่าตัดคดีแพทย์ สิทธิแพทย์ สิทธิผู้ป่วย"</p> <p>ศ.คลินิก นพ.อำนาจ กุศลนันท์ อุปนายกแพทยสภาคนที่ 1 กล่าวว่า ปัจจุบันการฟ้องร้องทางการแพทย์ทวีความรุนแรงขึ้น ทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้ป่วย แพทย์ สังคม เศรษฐกิจ และระบบสาธารณสุขของประเทศ ขอเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา 1.ให้เน้นคุณธรรมและจริยธรรมให้เข้มข้นตั้งแต่เริ่มเรียนแพทย์ 2.สร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีระหว่างผู้ป่วยและแพทย์ให้กลับคืนมาเหมือนในอดีต 3.เสนอแก้ไขร่างพ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.... โดยให้การฟ้องร้องทางการแพทย์ไม่เป็นคดีผู้บริโภค 4.เสนอแนวทางกระบวนการพิจารณาตัดสินศาล โดยขอให้ศาลเป็นผู้เรียกพยานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาที่เกี่ยวข้องกับคดีนั้นๆ มาเบิกความในทุกคดีทางการแพทย์ โดยให้นำพยานมากกว่าพยานที่โจทก์และจำเลยนำมาหรือขอให้ไม่มีหมายเรียก และ 5.เสนอจัดตั้งศาลคดีทางการแพทย์ เพื่อพิพากษาคดีที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์โดยเฉพาะ</p> <p>นายณพพร โพธิ์รังสิยากร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา กล่าวว่า สาเหตุที่ทำให้แพทย์ถูกฟ้องมากขึ้น เนื่องจากการประกอบวิชาชีพมีจำนวนมากกว่าสายอาชีพอื่น และมาจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนของกฎหมายทฤษฎีปฏิบัติ รวมทั้งความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อองค์วิชาชีพแพทย์สูง</p>
<p>มติชน (11มิ.ย.59)</p>	<p><b>TDRI แนะนำปรับบทบาทเหมือนอปท.</b></p> <p>-เสนอข่าว นางวรวรรณ ชานูด้วยวิทย์ ที่ปรึกษาด้านหลักประกันสังคม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย กล่าวในเวทีสัมมนาวิชาการประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ "ปรับบทบาทรัฐไทย ให้ประชาชนได้บริการที่ดี" ว่า โดยหลักการ สธ.ต้องทำหน้าที่เป็นฝ่ายนโยบาย คอยกำกับและควบคุมคุณภาพมาตรฐาน แต่สธ.ยังเป็นเจ้าของโรงพยาบาลส่วนใหญ่ทั่วประเทศกว่า 800 แห่ง จึงเป็นทั้งผู้ควบคุมตรวจสอบและให้บริการในขณะเดียวกัน ซึ่งในฐานะผู้กำกับนโยบายและตรวจสอบ ไม่ควรทำหน้าที่ผู้ให้บริการ เพราะสองบทบาทขัดแย้งกัน ทำให้การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานเกิดความไม่เป็นกลาง จึงควรดำเนินบทบาทเช่นเดียวกับธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ทำหน้าที่ควบคุมธนาคารพาณิชย์ทั้งหมด โดยไม่ได้เป็นเจ้าของธนาคารพาณิชย์ ทำให้บทบาทการควบคุมและกำกับดำเนินไปอย่างเหมาะสม</p> <p>หลังมีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งมี สปสช.ทำหน้าที่ผู้ซื้อบริการ และสธ.ซึ่งเป็นเจ้าของโรงพยาบาล 800 แห่ง ทำหน้าที่ผู้ให้บริการ ต้องต่อรองการจัดบริการ งบประมาณ และกลุ่มเป้าหมายประชากรกับสปสช. ซึ่งผิดบทบาท เพราะตามหลักการ สธ.จะต้องอยู่เหนือทั้งผู้ซื้อบริการและผู้ให้บริการ เพื่อให้เกิดการต่อรองที่เป็นธรรม แต่เมื่อ สธ.ลดบทบาทมาเป็นผู้ซื้อ จึงทำให้บทบาทด้านควบคุมและกำกับไม่สามารถดำเนินไปอย่างเต็มที่</p>
<p>มติชนออนไลน์ (12มิ.ย.59)</p>	<p><b>การปฏิรูปประเทศ</b></p> <p>-เสนอข่าว นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่ 1 กล่าวถึงสถานการณ์ของประเทศหลังการปฏิรูป 2 ปี ว่า เริ่มเห็นทิศทางที่ดีขึ้น โดยพิจารณาจากผลการประเมิน 5 เรื่อง ได้แก่ 1.การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยปี 2559 จาก 2% เป็น 2.5% 2.การจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยปี 2559 ดีขึ้นจากอันดับ 30 เป็นอันดับ 28 3.ทอม.ได้แชมป์โลกเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในโลก 4.ไทยได้รับการจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่ดีที่สุดอันดับ 21 ของโลก และอันดับ 5 ของทวีปเอเชีย และ 5.สุขภาพและคุณภาพชีวิตประเทศไทยได้รับการจัดอันดับปี 2559 ว่ามีการบริการสุขภาพของระบบสาธารณสุขที่ดีที่สุดอันดับ 4 ของโลก และแก้ปัญหาการติดต่อของโรคเอดส์และซิฟิลิสจากแม่สู่ลูกดีที่สุดอันดับ 2 ของโลก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ผู้จัดการออนไลน์ (11มิ.ย.59)</p> <p>มติชน (13 มิ.ย. 59)</p>	<p><b>ปฏิรูปบริการปฐมภูมิ</b></p> <p>-เสนอบทความเกี่ยวกับการปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิ เพื่อให้ประชาชนที่เจ็บป่วยเข้าถึงบริการได้สะดวก ลดความแออัดในโรงพยาบาลใหญ่ในเขตเมือง โดย นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า การจัดระบบดูแลกลุ่มบริการสุขภาพปฐมภูมิ (Primary Care Cluster : PCC) จะดำเนินการเฉพาะในเขตเมืองก่อน คือให้รพท./รพท.จัดหน่วยบริการปฐมภูมิดูแลประชาชนเฉพาะพื้นที่เขตเมืองของตน ในอัตราส่วน 30,000 คน ต่อ 3 ทีม ในแบบองค์รวม ทั้งด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการฟื้นฟูสุขภาพ ด้วยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพ โดยตั้งเป้าให้คนไทย 1 ล้านครอบครัวมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลภายในปี 2560 ส่วนในเขตชนบท จะมีรพ.สต.ที่อยู่ใกล้กัน รวมกันเป็นกลุ่มดูแลประชาชน 30,000 คนต่อ 3 ทีมเช่นกัน ทั้งนี้ จ.บุรีรัมย์ ถือเป็นพื้นที่ต้นแบบในการดำเนินงาน PCC</p> <p>ด้าน นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า ขณะนี้มีโรงพยาบาลในเขตเมือง 48 แห่ง มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 292 คนในระบบ จะมีการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเพิ่มเติม และดึงแพทย์เกษียณมาช่วยด้วย ซึ่งการมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ถือเป็นการทำงานเป็นไปตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่กำหนดให้ทุกครอบครัวต้องมีหมอประจำครอบครัวดูแล ช่วยลดผู้ป่วยนอกไปรักษาในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ เพิ่มการเข้าถึงบริการ พัฒนาศักยภาพของหน่วยบริการ และลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในระยะยาว</p> <p>- เสนอสก๊อปข่าว เขตสุขภาพที่ 9 หรือนครชัยบุรินทร์ ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ได้พัฒนาระบบส่งต่อข้อมูลและระบบการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้านโดยทีมแพทย์และพยาบาล และลดความแออัดของโรงพยาบาลใหญ่ในเขตเมือง รวมถึงมีการใช้แอปพลิเคชัน "ซีไอซีอาร์ 9" (COCR 9) ตรวจสอบหาผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินทางไปยังโรงพยาบาล หรือศูนย์เวชศาสตร์ครอบครัว ประชารัฐ จากนั้นแอปพลิเคชันซีไอซีอาร์ 9 จะขยายไปยังพื้นที่อื่นๆ และ สธ.ตั้งเป้าว่า ภายในปี 2560 ประชาชนคนไทย 1 ล้านคน จะมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และพัฒนาบุคลากรแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวมากขึ้น และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ โพสต์ทูเดย์(13มิ.ย.59)</p>	<p><b>งบประมาณปี 2559</b></p> <p>-เสนอข่าว นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2559 ในช่วง 8 เดือน คือ ต.ค.58 - พ.ค.59 สามารถเบิกจ่ายได้ 1,789,076 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 2,720,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 65.77 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 65 ทั้งนี้มีหน่วยงานที่มิงบลงทุนสูงสูง แต่ยังไม่เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย เช่น กระทรวงมหาดไทย งบลงทุน 6.71 หมื่นล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 38.27% กระทรวงสาธารณสุขงบลงทุน 2.12 หมื่นล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 37% จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมี งบลงทุน 1.84 หมื่นล้าน เบิกจ่ายแล้ว 32.46% ในส่วนของงบกลางเป็นส่วนของงบลงทุน 8.72 หมื่นล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.81%</p>
<p>มติชน (11มิ.ย.59)</p>	<p><b>สนช.ผ่านกม.นิติวิทยาศาสตร์</b></p> <p>-เสนอข่าว สภานิติบัญญัติแห่งชาติประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ การให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม มีหน้าที่ให้บริการและส่งเสริมงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ พร้อมกับมีคณะกรรมการกำกับให้การให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานกรรมการ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายกแพทยสภา ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวนไม่เกิน 5 คน เป็นกรรมการ โดยที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ 148 คะแนน เห็นชอบให้ร่าง พ.ร.บ.การให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ ได้รับการประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ ไทยโพสต์ (13 มิ.ย.59)</p>	<p><b>เหมืองแร่ทองคำ</b></p> <p>-เสนอข่าว นางอรชกา สิบบุญเรือง รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ยังคงยืนยัน มติ ครม. เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2559 ที่มีมติให้ยุติสัมปทาน เหมืองทองคำทั่วประเทศ รวมทั้งกรณีเหมืองแร่ทองคำชาติ จ.พิจิตร ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส และไม่มีมีการยกเลิก มติดังกล่าวตามกระแสข่าวที่เกิดขึ้น</p>
<p>มติชน เดลินิวส์ ไทยรัฐ (11มิ.ย.59)</p>	<p><b>กล่องโฟม</b></p> <p>-เสนอข่าว รศ.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่า กล่องโฟมไม่ได้มีอันตรายต่อสุขภาพแต่อย่างใด แม้จะมีสารสไตรีน แต่การรับประทานอาหารจากกล่องโฟม ไม่ได้ทำให้สารดังกล่าวสลายออกมาจนเกิดอันตรายอย่างที่กังวล และข้อมูลที่ว่ากินอาหารบนกล่องโฟมทุกวัน 10 ปี จะเสี่ยง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ (11มิ.ย.59)</p> <p>คมชัดลึก (11มิ.ย.59)</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์ (11มิ.ย.59)</p>	<p>เป็นมะเร็งชั้น 6 เท่า มีความน่าเชื่อถือน้อย แต่เห็นด้วยเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>- นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกเพียงบางส่วน แต่สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงใช้กล่องโฟมในการบรรจุอาหาร คือเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่วนเรื่องสุขภาพไม่ใช่ประเด็นหลัก เนื่องจากการตรวจสอบที่ผ่านมา พบว่าสารสไตรีนจะออกมาจากกล่องโฟมได้ก็ต่อเมื่อน้ำมันร้อนจัด ๆ แต่การระเหยของสารดังกล่าวมีไม่มาก แต่การพูดถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเดียว อาจทำให้ผู้บริโภคไม่ตระหนัก เมื่อมีประเด็นเรื่องสุขภาพด้วย แม้จะเพียงเล็กน้อย ก็มีผลในเชิงให้คนหันมาใช้วัสดุอื่น ๆ แทนกล่องโฟมได้</p> <p>ด้าน น.ส.จารุวรรณ ลิ้มสัจจะสกุล ผอ.สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า สไตรีนเป็นสารเคมีตัวหนึ่งที่มีผลต่อระบบประสาท ซึ่งโฟมทำมาจากโพลีสไตรีนจึงไม่ใช่สารพิษโดยตรง ส่วนที่กังวลคือสารพิษที่หลงเหลือจากการผลิตกล่องโฟมมากกว่า แต่หากไปสัมผัสกับอาหารที่มีน้ำมันร้อน ๆ ก็มีโอกาเสี่ยงได้รับสารสไตรีนได้</p> <p>นพ.दनัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า แม้กล่องโฟมที่นำมาบรรจุอาหารจะมีสารสไตรีนไม่เกินมาตรฐานที่กำหนด แต่การรับประทานอาหารที่บรรจุในกล่องโฟมเป็นระยะเวลานาน 5-10 ปี ย่อมมีโอกาเสี่ยงรับสารสไตรีนได้ หรืออาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยในการกระตุ้นให้เกิดมะเร็งร่วมกับปัจจัยอื่นๆ ดังนั้นการรณรงค์ให้ลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งถือเป็นแนวทางที่ถูกต้อง และขอยืนยันว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทผู้ผลิตภาชนะทดแทน ภาชนะอื่นๆ ที่มาทดแทนโฟม เช่น กล่องชานอ้อย ถ้ามองในแง่ของสิ่งแวดล้อม กล่องชานอ้อยสลายได้ง่ายกว่า แต่ก็ยังมีราคาสูงกว่ากล่องโฟม ส่วนจะมีอันตรายน้อยกว่าหรือไม่หากนำไปบรรจุอาหาร ยังเป็นเรื่องที่กรมอนามัยต้องเก็บข้อมูล และเฝ้าระวังต่อไปว่ากล่องชานอ้อยจะมีสารตัวใดที่ละลายออกมาบ้างหรือไม่</p> <p>-เสนอข่าว นางกรรณิการ์ ฉัตรสันติประภา อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า สารสไตรีนโมโนเมอร์ เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะเกิดปฏิกิริยาทางเคมี และเปลี่ยนไปเป็นสไตรีนออกไซด์ที่สามารถก่อมะเร็งได้ โดยจากการที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องนี้ ซึ่งคำนวณโดยอิงค่าหน่วยบริโภคอาหารของคนไทย พบว่า แม้บริโภควันละ 1 กล่อง ก็มีโอกาเป็นมะเร็งเกินกว่า 1 ในล้าน ซึ่งเป็นค่าที่ยอมรับไม่ได้</p> <p>-เสนอภาพข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย นพ.दनัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย ร่วมงานมอบประกาศเกียรติคุณองค์กรปลอดโฟม 100% เพื่อสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่าย ในการลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร</p> <p>-สสจ.อุดรธานี เตือนการใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารเพื่อจำหน่าย โดยเฉพาะอาหารตามสั่ง ซึ่งมักเป็นอาหารที่ปรุงใหม่ร้อนๆ แล้วบรรจุลงกล่องโฟมทันที เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จากงานวิจัยพบว่าการนำกล่องโฟม (Polystyrene) บรรจุอาหารที่มีความร้อนสูง หรือมีไขมัน หรือน้ำมัน จะมีสารพิษซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง</p>
<p>เดลินิวส์ มติชน (12มิ.ย.59)</p>	<p><b>อาหารเสริม</b></p> <p>-เสนอข่าว บริษัท เพน กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด แจ้งความให้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของ นายวิเชียร กุศลมโนมัย หรือ ดีเจเพชรจ้า เพราะสงสัยแอบอ้างสวมทะเบียน อย. ของตน ในผลิตภัณฑ์ "เวย์ โปรตีน" ยี่ห้อ WHEY WWL ซึ่งวางจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเข้าตรวจสอบ ก่อนยึดผลิตภัณฑ์ดังกล่าว</p> <p>-ร.ต.อ.ฉัฐพล ล่อตงบัง รองสารวัตร (สอบสวน) สน.ลุมพินี เปิดเผยว่า นายสมบัติมีเลขที่ใบอนุญาตผลิต คือ 10-1-01259-1-0001 ถูกผลิตภัณฑ์ยี่ห้อดังกล่าวที่มีดีเจชื่อดังคนหนึ่งเป็นพรีเซ็นเตอร์ ข้างกระปุกแจ้งผลิตโดยบริษัทหนึ่งใน จ.ชลบุรี ใช้เลขทะเบียนเดียวกัน ทั้งนี้จะเรียกผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำต่อไป</p> <p>-ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า กรณีนี้ต้องดูว่านายวิเชียรกับบริษัท เพน กรุ๊ปฯ มีข้อตกลงร่วมกันอย่างไร ซึ่งต้องตรวจสอบทางแพ่งต่อไป ขณะเดียวกัน ต้องตรวจสอบผลิตภัณฑ์ว่าเป็นตัวเดียวกันหรือไม่ ชื่อเดิม ส่วนประกอบเดิม เลข อย.ตรงหรือไม่ หากตรงกันหมด แต่ชื่อคนผลิต หรือสถานที่ผลิตไม่ใช่ตามที่มีการจดแจ้งตั้งแต่แรก จะเข้าข่ายผลิตภัณฑ์ที่แจ้งสถานที่ผลิตเป็นเท็จ ลงงประชาชนให้เข้าใจผิดในเรื่องของสถานที่ผลิต เข้าข่ายเป็นผลิตภัณฑ์ปลอมตามนิยามที่กำหนด มีโทษจำคุก 6 เดือน ถึง 10 ปี ปรับ 5,000-100,000 บาท</p> <p>ด้าน "ดีเจเพชรจ้า" ได้โพสต์คลิปวิดีโอและข้อความลงในอินสตาแกรมส่วนตัว ระบุว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิด พร้อมยืนยันว่าสินค้าทุกตัวมี อย. แต่เนื่องจากมีหลากหลายรสชาติ จึงต้องจ้างโรงงานผลิตมากกว่า 1 แห่ง ส่วนกรณีที่มีการอ้างว่าถูกสวมทะเบียน อย.นั้น น่าจะเกิดจากความผิดพลาดในเรื่องการเอาเลขทะเบียน อย.จากบริษัทหนึ่งมาใช้กับอีก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	บริษัทหนึ่ง ซึ่งกำลังแก้ไขอยู่ โดยรายละเอียดต่าง ๆ จะแถลงข่าวในวันที่ 13 มิ.ย.นี้ เวลา 15.00 น. ที่ห้อง 8 ซอยลาดพร้าว
<p>คมชัดลึก มติชน เดลินิวส์ ASTVผู้จัดการ ออนไลน์ (13มิ.ย.59)</p> <p>คมชัดลึก (13 มิ.ย.59)</p>	<p><b>รณรงค์ลดบุหรี่ได้ผล</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิเพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยว่า สถานการณ์การสูบบุหรี่ของคนไทยย้อนหลัง 23 ปีที่ผ่านมา โดยผลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติถือว่าแนวโน้มดีขึ้น โดยเมื่อปี 2534 คนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปจำนวน 38.5 ล้านคน มีคนสูบบุหรี่ 12.3 ล้านคน ขณะที่ผลสำรวจ ล่าสุด ปี 2558 คนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวนเพิ่มเป็น 56.1 ล้านคน แต่มีคนสูบบุหรี่ 10.9 ล้านคน หมายความว่าคนไทยที่สูบบุหรี่ลดลง สวนทางกับจำนวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น</p> <p>ด้าน ทพ.ญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ ผอ.ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ยอดการจำหน่ายบุหรี่ของเฉลี่ยระหว่างปี 2534 -2536 ก่อนการใช้นโยบายขึ้นภาษี และ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เท่ากับปีละ 2,020 ซอง และหลังจากมีมาตรการควบคุมยาสูบต่างๆ ระหว่างปี 2537-2558 เฉลี่ยยอดจำหน่ายบุหรี่ซองต่อปีเท่ากับ 2,015 ซอง เมื่อคำนวณแนวโน้มปริมาณการสูบบุหรี่ของต่อหัวประชากรต่อปีตามมาตรฐานสากล โดยคำนวณจากจำนวนซองบุหรี่ที่ขายได้ หารด้วยจำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จะพบว่าในปี 2534 เท่ากับ 50.44 ซองต่อหัวประชากร ปี 2558 อยู่ที่ 39 ซองต่อหัวประชากรต่อปี ซึ่งแสดงถึงความพยายามควบคุมยาสูบทำให้จำนวนผู้สูบบุหรี่และอัตราการสูบบุหรี่ต่อหัวประชากรต่อปีลดลง</p> <p>-เสนอบทความ สสส.ร่วมกับ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ และ อบต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่อน จ. เชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ “เลิกสูบ ก็เจอสุข”ในวันงดสูบบุหรี่โลก</p>
<p>ไทยรัฐ (13 มิ.ย.59)</p>	<p><b>คดีครูล่วงละเมิดทางเพศเด็ก</b></p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงกรณีครูล่วงละเมิดทางเพศเด็กและถ่ายคลิปเผยแพร่ในโซเชียลว่า ไม่ถือว่าเป็นป่วยทางจิต แต่เข้าข่ายชอบชัวร์มากกว่า เมื่อโพสต์ออกไปจะไม่ถือว่าเป็นพื้นเรื่องส่วนตัว ยิ่งจากอายุและอาชีพของผู้โพสต์ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดพลาด คนกลุ่มนี้ต้องได้รับการบำบัด และครอบครัวต้องสร้างสัมพันธ์ภาพกับผู้โพสต์ ฝึกให้รู้จักความเหมาะสม ให้เข้าใจตัวเองและหัดยับยั้งชั่งใจให้ได้</p>
<p>บ้านเมือง แนวหน้า สยามรัฐ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ (11มิ.ย.59)</p>	<p><b>สธ.กำชับรพ.ปรับปรุงสถานพยาบาล</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. พร้อมด้วย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 9 และประธานกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลในระบบ Quality Service Clean (QSC) ได้ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอ กับ นพ.สจ. ผอ.รพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป เรื่องการปรับปรุงบริการแผนกผู้ป่วยนอก กำชับให้ รพ.ในสังกัดทั่วประเทศ ปรับปรุงคุณภาพการบริการ สภาพแวดล้อม ให้เหมือนห้องรับแขกในบ้าน ตามมาตรฐาน 4 ส. คือ สะอาด สะดวก สบาย สวยงาม และบรรยากาศในการทำงานให้สดใส 3 ด้าน คือ คุณภาพ บริการ และความสะอาด</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ กรุงเทพ ธุรกิจออนไลน์ M2F (13 มิ.ย.59)</p>	<p><b>โรครุมิแพ้</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เปิดเผยว่า เมื่อเทียบเคียงสถิติ 10 ปีที่ผ่านมาจะพบว่าปัจจุบันมีผู้ป่วยโรครุมิแพ้เพิ่มขึ้นถึง 3-4 เท่า พบในเด็กไทยมากถึง 38% และในผู้ใหญ่ 20% สาเหตุหลักคือ กรรมพันธุ์ และปัจจัยกระตุ้นทั้งมลภาวะ การสูบบุหรี่ ชาติการออกกำลังกาย และ สิ่งที่ถูกคนมองข้าม ความสะอาดของเครื่องใช้ในบ้าน ทั้งพรมและเครื่องปรับอากาศ ที่ต้องหมั่นทำความสะอาดสม่ำเสมอ</p> <p>-ด้าน นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การป้องกันโรค หลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ควรนำเครื่องนอนออกไปโดนแสงแดดทุก 15 วัน เปิดหน้าต่างให้แสงแดดส่องเข้ามาในห้อง ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศแอร์ ไรฝุ่นและพรมทุกสัปดาห์ กรณีแพ้ขนสุนัขหรือขนแมว ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัส ไม่เลี้ยงสุนัขหรือแมวไว้ในบ้าน ทำความสะอาดบ้านเรือนให้ สะอาด ไม่อับชื้น ปราศจากเศษอาหาร นอกจากนี้หลีกเลี่ยงและอยู่ห่างไกลจากฝุ่นละออง ควั่นรถยนต์ ควั่นก๊าศจากโรงงาน ควั่นบุหรี่ เป็นต้น รวมทั้งระวังอาหารที่อาจก่อให้เกิดการแพ้ได้ง่าย เช่น กุ้ง ปู หอยทะเลต่างๆ ที่สำคัญหมั่นออกกำลังกายสม่ำเสมอ</p>
<p>มติชน (11มิ.ย.59)</p>	<p><b>ดำเนินการคลินิกผิวดกกฎหมาย</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประชุมผู้ประกอบการ ผู้ดำเนินการคลินิกทั่วกรุงเทพฯ 4,955 แห่ง เพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และกล่าวว่า ผลการคุ้มครองผู้บริโภคของสสส. รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2559 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558-มีนาคม 2559 ได้รับเรื่องร้องเรียน 205 เรื่อง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 33 ส่วนใหญ่มาจากการให้บริการของคลินิก เช่น บริการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ไม่สุภาพ ในจำนวนนี้ มีการดำเนินคดี 16 ราย ฐานกระทำความผิด เช่น เปิดสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่มีใบประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ ขยายยาโดยไม่ได้รับอนุญาต และจำหน่ายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยากับ ออย.</p> <p>ด้าน ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผอ.สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กล่าวว่า ขณะนี้ สบส.ได้ขึ้นทะเบียนคลินิกต่างๆ ทั่วประเทศ 23,488 แห่ง ใน 12 สาขาวิชาชีพ กว่าร้อยละ 80 อยู่ในต่างจังหวัด ส่วนที่เกิดขึ้นใหม่ในปี 2558 อีก 7 สาขา ในจำนวนนี้เปิดดำเนินการแล้วคือ สาขาการแพทย์แผนจีน 66 แห่ง อีก 6 สาขา ยังไม่มีผู้ยื่นขออนุญาตประกอบกิจการ</p>
<p>มติชน ข่าวสด (13 มิ.ย.59)</p> <p>ไทยโพสต์ สยามรัฐ สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. (12มิ.ย.59)</p>	<p><b>ไข้เลือดออก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เผยพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสม 18,337 คน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 แม้ผู้ป่วยลดลงร้อยละ 14 แต่ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นจาก 11 รายเป็น 16 ราย กำชับหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศเร่งรัดดำเนินการมาตรการ 3 เก็บคือ เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ และ 5 ส. คือ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย มาตรการควบคุมโรคไม่ให้แพร่ระบาด ด้วยมาตรการ 3-3-1 โดยเมื่อพบผู้ป่วยให้รายงานหน่วยควบคุมโรคใน 3 ชั่วโมง ให้อาสาสมัครสาธารณสุขออกกำจัดลูกน้ำยุงลายภายใน 3 ชั่วโมง และให้ทีมสอบสวนโรคลงควบคุมโรคภายใน 1 วัน และ มาตรการการรักษา โรงพยาบาลทุกแห่งต้องแม่นยำในเรื่องตรวจคัดกรองวินิจฉัย ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก เพื่อให้การรักษาที่รวดเร็ว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผอ.สคร.ที่ 9 นครราชสีมา เผยสถานการณ์โรคไข้เลือดออก 4 จังหวัดอีสานตอนล่าง ช่วงฤดูฝน พบผู้ป่วยแล้ว 1,673 ราย จ.สุรินทร์ป่วยมากที่สุด 628 ราย เร่งประสานงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกพื้นที่ลงพื้นที่ตรวจร่างกายชาวบ้าน และเฝ้าระวังโรคอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะสถานศึกษาทุกแห่ง ได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปแจกทรายอะเบท และฉีดพ่นควันกำจัดยุงลายอย่างเร่งด่วนแล้ว</p>
<p>มติชนออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ (11มิ.ย.59)</p> <p>สยามรัฐ ไทยรัฐ แนวหน้า(13 มิ.ย.59)</p> <p>เดลินิวส์ (13มิ.ย.59)</p> <p>แนวหน้า (13มิ.ย.59)</p>	<p><b>โรคลีหู่</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อานวย กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ข้อมูลสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่ 1 มกราคม-2มิถุนายน 2559 พบผู้ป่วยโรคลีหู่ทั่วประเทศ 644ราย ใน 49 จังหวัด เสียชีวิต 14 ราย กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ 45-54 ปี อาชีพที่พบสูงสุดคือ เกษตรกร ร้อยละ 46.3 รองลงมา อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 20.5 โดยเชื้อสามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านทางผิวหนัง ตามรอยแผล รอยขีดข่วน เยื่อบุของตา จมูก ปาก หรือผิวหนังปกติที่แช่น้ำเป็นเวลานาน การป้องกันควรหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำยาโคลนที่ชื้นและเป็นเวลานาน โดยเฉพาะผู้ที่เป็โรคเบาหวาน อาจมีแผลที่เท้าและไม่รู้สึเจ็บ มีโอกาสเสี่ยงติดโรคสูง หากมีบาดแผลที่เท้าหรือที่ขา ให้ใช้ถุงพลาสติกหรือวัสดุที่กันน้ำได้ ห่อหุ้มขาและเท้าเพื่อป้องกันน้ำเปียกแผล การใช้พลาสติกปิดแผลไม่สามารถกันน้ำได้ 100% และหากพลาสติกปิดแผลเปียกน้ำต้องรีบล้างแผลให้สะอาดและเปลี่ยนพลาสติกชิ้นใหม่ทันที กำจัดขยะในบ้านเรือน สถานที่ทำงานให้สะอาด โดยเฉพาะเศษอาหาร เพื่อไม่ให้เป็แหล่งอาหารของหนูได้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422</p> <p>-เสนอข่าว นพ.กานูวัฒน์ ปานเกตุ โฆษกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า กลุ่มที่น่าห่วง คือ ผู้นิยมดื่มเครื่องดื่มกระป๋องที่เปิดฝาดื่มโดยตรง จะมีความเสี่ยงได้รับเชื้อโรคลีหู่ เนื่องจากหากเก็บกระป๋องเครื่องดื่มไม่มิดชิด อาจมีหนูไปฉีรดบนฝากระป๋องไว้ ดังนั้นควรล้างฝากระป๋องให้สะอาดก่อนเปิดทุกครั้ง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศรายุทธ อุตตมางคพงศ์ ผอ.สคร.10 จ.อุบลราชธานี เตือนผู้มีแผลเท้าแช่น้ำนาน ระวังโรคลีหู่ อันตรายเสี่ยงเสียชีวิต แนะนำหลังเสร็จภารกิจควรล้างมือ ล้างเท้า ด้วยน้ำสบู่ให้สะอาดทุกครั้ง</p> <p>-นพ.สุริยา วัฒนปริญญา นพ.สสจ.บุรีรัมย์ เตือนชานาฝนตกชุกระวังลิหู่ระบาด ควรสวมถุงมือ รองเท้าบู๊ท หรือเครื่องป้องกันอย่างมิดชิด หากประชาชนหรือเกษตรกรน้ำเป็นเวลานานแล้วมีอาการไข้สูง ปวดศีรษะ ตาเหลือง ตัวเหลือง ควรรีบพบแพทย์</p>
<p>ASTVผู้จัดการออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์ (11มิ.ย.59)</p>	<p><b>กรมสุขภาพจิตห่วงคนไทยฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้น</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประภาส อุครานันท์ ผอ.โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กล่าวว่า จากการเก็บข้อมูลทั่วประเทศ ระหว่างปี 2556 - 2558 พบการฆ่าตัวตายต่อเนื่องมากที่สุดในพื้นที่ภาคเหนือ ช่วงอายุที่มีการฆ่าตัวตายมากที่สุดคือ 35 - 39 ปี ปัจจัยเสี่ยงสำคัญ ได้แก่ ปัญหาความสัมพันธ์ เช่น การน้อยใจ ถูกดูต่ำ โดนตำหนิ ทะเลาะกับคนใกล้ชิด ออกหัก ปัญหาจากติดยาเสพติด ติดสุรา ปัญหาจากโรคเรื้อรัง เป็นโรคจิต โรคซึมเศร้า รวมถึงปัญหาด้านเศรษฐกิจ ความยากจน เงินไม่พอใช้ หรือเสียทรัพย์จากการพนัน ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลกได้กำหนดเป้าหมายร่วมกัน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ที่จะลดอัตราการฆ่าตัวตายในแต่ละประเทศลงจากเดิมร้อยละ 10 ภายในปี 2563 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญ คือ ต้องทำให้อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ เหลือไม่เกิน 6.5 ต่อแสนประชากร</p> <p>สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายของตำรวจ ในปีที่ผ่านมา มีการฆ่าตัวตายสำเร็จถึง 30 ราย ช่วงอายุ 41 - 50 ปี มากที่สุด ซึ่งพันตำรวจโทหญิง พญ.อัญชลี ธีระวงศ์ไพศาล กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด รพ.ตำรวจ กล่าวว่า อัตราการฆ่าตัวตายของตำรวจไม่ได้สูงกว่าอาชีพอื่น แต่อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จสูงกว่าคนทั่วไป 2-3 เท่า เนื่องจากมีอาวุธปืนในครอบครอง สาเหตุเกิดจากลักษณะงานที่มีความเสี่ยงสูง ภาระงานมาก มีปัญหาทางการเงิน ทำให้เกิดความเครียด บางรายมีอาการทางจิตและโรคซึมเศร้า รวมทั้งสังคมภายนอกยังมองตำรวจในด้านลบมากขึ้น อย่างไรก็ตาม พบว่า การให้กำลังใจจากคนใกล้ชิดและเพื่อนร่วมงาน ทำให้เกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในตนเองของเจ้าหน้าที่ตำรวจ จะช่วยลดอัตราการฆ่าตัวตายลงได้</p>
บ้านเมือง (12มิ.ย.59)	<p><b>มาตรฐานรถรับส่งนักเรียน</b></p> <p>-เสนอบทความ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัด สธ. เปิดเผยว่า ปัจจุบันรถรับส่งนักเรียนเกิดเหตุบ่อยครั้ง สธ.เตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันทบทวนหลักเกณฑ์และมาตรการกำกับหรือจัดระเบียบรถส่วนบุคคลที่นำมาวิ่งรับจ้างรับส่งนักเรียน ดังนี้ ระยะเวลาเร่งด่วน ได้แก่ การกำหนดมาตรฐานคนขับ มาตรฐานตัวรถ การบรรทุกนักเรียน การวิเคราะห์เส้นทางที่ปลอดภัย การมีผู้ดูแลรถ โดยเฉพาะเด็กเล็ก การทำประกันภาคสมัครใจ การสอบสวนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุเพื่อนำมาวิเคราะห์และวางแนวทางป้องกันควบคู่ไปด้วย ระยะกลางและระยะยาว จะมีการปรับปรุงประสิทธิภาพรถโดยสารสาธารณะให้มีความสะดวกและปลอดภัย ส่วนรถรับจ้างรับส่งนักเรียน ต้องได้รับการควบคุมกำกับมาตรฐานความปลอดภัย ทั้งด้านคนขับ ตัวรถ และอุปกรณ์ในรถตามมาตรฐาน ร่วมกับระบบกำกับติดตามความเร็ว การวิ่ง/จอดนอกเส้นทาง ด้วยระบบจีพีเอส (GPS) เป็นต้น</p>
แนวหน้า (13 มิ.ย.59)	<p><b>โรคข้อเข่าเสื่อม</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า ไทยพบปัญหาโรคกระดูกและข้อ เกิดจากการเสื่อมและสึกหรอของข้อต่อต่างๆในร่างกายหลังจากการใช้งานมานาน พบผู้ป่วยที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป บางรายพบตั้งแต่อายุ 30 ปี พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชายและมีอาการปวดรุนแรงกว่า ควรลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่น พักการใช้งานข้อเข่า หลีกเลี่ยงกิจกรรมบางอย่างที่ใช้งานข้อเข่าเป็นเวลานาน กรณีปวดมากควรถือไม้เท้าหรือร่มในมือตรงข้ามกับข้างที่ปวด</p>
ไทยรัฐ (12มิ.ย.59)	<p><b>รพ.พิชัยผ่านประเมินผลิตยาสมุนไพร</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวหลังตรวจเยี่ยม รพ.พิชัย จ.อุดรธานี ว่า เป็นอีกหนึ่งโรงพยาบาลที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก ได้เข้าไปสนับสนุนการตรวจสอบประเมินและควบคุมคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร การตรวจสอบปริมาณสารสำคัญ ซึ่ง รพ.พิชัยรับการตรวจประเมินผ่านมาตรฐานการผลิตยาแผนโบราณจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ผลิตยาสมุนไพรให้กับโรงพยาบาลทั้งในและต่างจังหวัด รวมทั้งมีการส่งเสริมการใช้สมุนไพรในท้องถิ่นให้คุ้มค่าและมีคุณภาพ</p>
มติชน (13 มิ.ย. 59)	<p><b>แอปพลิเคชันนำดาวนโหลด</b></p> <p>- เสนอบทความ แนะนำแอปพลิเคชัน “กดดูรู้โรค” จากกรมควบคุมโรคที่รวบรวมสารพัดข่าวด้านสุขภาพ สถานการณ์โรคตามฤดูกาลที่ถือว่าที่การอัปเดตมากที่สุดไว้ ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและป้องกันโรคต่างๆได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งแอปฯตัวนี้สามารถดาวนโหลดได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย</p>
เว็บไซต์เดลินิวส์ (12มิ.ย.59)	<p><b>น้ำผึ้งปลอม</b></p> <p>-เสนอข่าว นายสง่า ตามาพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านโภชนาการ และที่ปรึกษากรมนามัย เตือนการทานน้ำผึ้งปลอมที่ส่วนมากทำมาจากแบะแซ ว่า มีความหวานมากกว่าน้ำตาลถึง 6 เท่า มีโทษเหมือนน้ำตาล ทำให้เป็นเบาหวาน ความดัน หัวใจและหลอดเลือด การนำไปทำน้ำผึ้งวางจำหน่าย ถือว่าผิด พ.ร.บ.อาหาร</p>
ข่าวสด (12มิ.ย.59)	<p><b>กินลาบหมูดิบเสียชีวิต</b></p> <p>-เสนอข่าว ชาวบ้านบ้านไต้ร่มโพธิ์ทองและบ้านงอบใต้ ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน กินลาบหมูดิบแล้วเกิดอาการแพ้ อาเจียนเป็นเลือด ถ่ายเป็นเลือด หมดสติ เข้ารักษาตัวที่ รพ.ทุ่งช้าง อ.เมือง 4 ราย จากนั้นได้ย้ายผู้ป่วย 2 ราย ไปที่ รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว เนื่องจากอาการหนัก และเสียชีวิตในเวลาต่อมา 1 ราย เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. คือ นายสิงห์ทอง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ (13 มิ.ย.59)	<p><b>อินทรีรังสี อายุ 52 ปี ผช.ผญบ.ได้รั่มโพธิ์ทอง แพทย์ระบุว่า เป็นโรคสตรีปโตคอกคัส ซูอิส หรือโรคหูดับ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชรินทร์ ตีปินตา รองนพ.สสจ.น่าน เผยผู้ป่วยที่กินลาบหมูดิบ แล้วเสียชีวิตนั้น พบว่าเป็นโรคหูดับ ส่วนอีก 3 ราย รักษาอยู่ที่รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว</p>
มติชน สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. (12มิ.ย.59)	<p><b>นร.อุทัยฯ อาหารเป็นพิษ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุชิน คันตร รองนพ.สสจ.อุทัยธานี ตั้งคณะทำงานเร่งหาสาเหตุอาหารเป็นพิษ หลังมีการนำนักเรียนร.หนองฉางวิทยา 100 คน ส่งรพ.หนองฉางกลางดึก คาดว่าต้องรอผลตรวจจากห้องแล็บ จะทราบผลภายใน 3 วัน แพทย์ระบุว่า ทุกคนมีอาการดีขึ้นมากและได้อนุญาตให้กลับบ้านได้ แต่ยังมี 2 คน ที่ต้องเสียอย่างรุนแรง ต้องนอนพักรักษาตัวที่รพ.หนองฉาง</p>
แนวหน้า ASTVผู้จัดการออนไลน์(11 มิ.ย.59)	<p><b>สสจ.เชียงใหม่เฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพศาล ธัญญาวิรัชกุล นพ.สสจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า จากการเฝ้าระวัง ของ สสจ. เชียงใหม่ รายงานผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก ในปี 2558 พบจำนวน 1,536 ราย และในปี 2559 ตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน 2559 พบจำนวนผู้ป่วยจำนวน 478 ราย มีผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย สำหรับวิธีที่ลดการเจ็บป่วยดีที่ที่สุดคือการป้องกัน โดยการรักษาความสะอาดร่างกาย ตัดเล็บให้สั้น หมั่นล้างมือด้วยน้ำสบู่บ่อยๆ โดยเฉพาะหลังการขับถ่ายและก่อนรับประทานอาหาร รวมทั้งใช้ช้อนกลาง และไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน แต่ หากพบเด็กมีอาการผิดปกติควรรีบพาไปพบแพทย์ทันที</p>
แนวหน้า (13 มิ.ย. 59)	<p><b>การดูแลผู้ป่วยจากพิษยาฆ่าแมลง</b></p> <p>- เสนอข่าว ศูนย์พิษวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับ สสจ.ร้อยเอ็ด ได้จัดประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง การดูแลผู้ป่วยได้รับพิษจากสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชในภาวะฉุกเฉิน ครั้งที่ 19 เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้รับความรู้เรื่องภาวะพิษจากสารปราบศัตรูพืช และแนวทางการช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินกรณีได้รับพิษจากสารปราบศัตรูพืชและยาฆ่าแมลง</p>
เดลินิวส์ (13 มิ.ย. 59)	<p><b>เข้าประกวดรพ.สต.ดีเด่น</b></p> <p>- เสนอข่าว นางชุติภา คราพันธ์ ผอ.รพ. สต.ศรีสัชชาลัย จ.สุโขทัย เปิดเผยว่าได้เป็นตัวแทนระดับเขตโครงการประกวด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่น โดยโครงการดังกล่าวชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของหน่วยบริการปฐมภูมิให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขและกระตุ้นการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุข</p>
ประชาชาติธุรกิจ (11 มิ.ย.59)	<p><b>9 สมุนไพรอายุยืน</b></p> <p>-เสนอบทความ แนะนำสมุนไพรสำหรับผู้สูงวัย 9 ชนิด โดยดร.สุภาพรณธ์ ปิติพร เกษีกรเชี่ยวชาญด้านเภสัชกรรมการผลิต หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้แก่ 1.บัวบก ป้องกันอัลไซเมอร์ 2. บอระเพ็ด ชะลออัลไซเมอร์ 3.เพชรสังฆาต ต้านกระดูกพรุน 4.กระชาย เป็นยาอายุวัฒนะ 5.กระพังโหม ยาอายุวัฒนะ ช่วยอายุยืน 6.กะทกรก อาหารเสริมบำรุงสมอง 7.ขมิ้นขม ชะลอความเสื่อม 8.ขี้เหล็ก แก้กษัย และ9.เผ่าลัมลูก ความหวังของคนเป็นเกาต์</p> <p>ตอนท้าย ของบทความ เชิญชวนไปร่วมงาน "เฮลท์แคร์ 2016" งานแฟร์สุขภาพอันดับ 1 ของประเทศ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-19 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เป็นงานมหกรรมสุขภาพเพื่อผู้สูงวัยครั้งแรกของไทย</p>
มติชนออนไลน์ (12มิ.ย.59)	<p><b>ฟุตบอลยูโร 2016</b></p> <p>-เสนอข่าว ตำรวจสภ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ พบศพนายจักราชัย ทำชอบ อายุ 26 ปี อาชีพรับจ้างขับรถไถนา นอนเสียชีวิตในบ้านพัก ขณะที่โทรทัศน์และพัดลมยังเปิดค้างอยู่ สันนิษฐานว่า คงจะเหนื่อยจากการทำงาน แล้วมานั่งดูฟุตบอลต่อจนดึก ประกอบกับไม่ได้กินอาหาร ขณะที่แพทย์เวรลงความเห็นว่า เสียชีวิตจากหัวใจวายเฉียบพลัน</p>
เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ (12มิ.ย.59)	<p><b>รถตู้คณะครู รร.คุ้มเกล้าพลิกคว่ำ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชุตติเดช ตาบองศรีภักษ์ ผอ.รพ.ชลบุรี กล่าวถึงการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิต 11 ศพ จากอุบัติเหตุรถตู้คณะครูโรงเรียนคุ้มเกล้าสกลา เขตมโนบุรี เกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำไฟไหม้ทั้งคัน บริเวณทางพิเศษมอเตอร์เวย์ กม.ที่ 63 + 500 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี ว่า มีญาติมารับศพผู้เสียชีวิตแล้ว 6 ศพ ประกอบด้วย ผู้หญิง 4 ศพ ผู้ชาย 1 ศพ และเด็ก 1ศพ เนื่องจากญาติจำลักษณะทางกายภาพได้ ส่วนศพที่เหลืออีก 5 ศพ เป็น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
คมชัดลึก (12มิ.ย.59)	<p>ผู้หญิงทั้งหมด ทราบรายชื่อแล้ว รอการติดต่อให้ญาติมารับศพกลับไปบำเพ็ญกุศล</p> <p>ส่วนผู้บาดเจ็บ 1 คนคือ นางณัฐนันท์ อายุ 54 ปี คนขับ พักรักษาตัวอยู่ที่ห้องบาดแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก เนื่องจากมีบาดแผลบริเวณด้านหลังกับขา ประมาณร้อยละ 25 ของร่างกาย และมีอาการหัวไหล่หลุด แพทย์ได้ใส่ไหล่เข้าที่และเข้าเฝือกแล้ว อยู่ระหว่างการพักฟื้น</p> <p>-เสนอข่าว พ.ต.ท.สุภกิจ กองาม สว.(สอบสวน) ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. ระบุว่า ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บที่รพ.จุฬารัตน์ 11 จำนวน 3 คน และรพ.ชลบุรี 1 คน แต่แพทย์ยังไม่อนุญาตให้สอบปากคำ เนื่องจากบางคนยังอยู่ในอาการหวาดผวา</p>
มติชน แนวหน้า	<p><b>ไวรัสซิกา</b></p> <p>-เสนอข่าว นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยพิตต์สเบิร์ก รัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา พลาดทำเข็มแทงตัวเอง ส่งผลให้ติดเชื้อไวรัสซิกา เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม และเป็นไข้เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. แต่ได้กลับไปทำงานหลังจากนั้น 5 วัน เนื่องจากไม่มีไข้แล้ว โดยนักวิจัยรายนี้ได้ลดความเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อต่อไปยังผู้อื่นด้วยการใช้สเปรย์กันยุงและสวมเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวป้องกันยุงกัด ด้านหน่วยงานสาธารณสุขเซตอัลเลเกนี ระบุว่า นับเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสซิการายที่ 4 ในพื้นที่ แต่ไม่มีความเสี่ยงการแพร่ระบาด</p>
ไทยโพสต์	<p><b>เงินสั่งสอบลู่วิ่งเป็นพิษ</b></p> <p>-เสนอข่าว ผู้ปกครองถือป้ายประท้วงให้รื้อถอนลู่วิ่งเป็นพิษในโรงเรียนที่กรุงปักกิ่ง ซึ่งทางการจีนสั่งตรวจสอบลู่วิ่งและสนามกีฬาที่ใช้ยางสังเคราะห์ทุกโรงเรียนในกรุงปักกิ่ง หลังนักเรียนประถมแห่งหนึ่งล้มป่วย โดยสำนักข่าวซินหัว รายงานผลทดสอบลู่วิ่ง พบสารพิษบางอย่างเคลือบอยู่ และในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา มีรายงานความผิดปกติของลู่วิ่งในหลายโรงเรียน เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วมีรายงานว่า เจ้าหน้าที่เมืองเสิ่นเจิ้นสั่งรื้อถอนลู่วิ่งในโรงเรียนแห่งหนึ่ง หลังตรวจพบว่ามีเมทิลเบนซิน ซึ่งเป็นสารเคมีอันตรายสูงกว่าระดับที่อนุญาตกว่า 140 เท่า</p>